

BÁO CÁO

Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư và Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy (Chỉ thị 47); Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TW (Quyết định 1635); Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) theo đúng quan điểm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 47 và Quyết định 1635; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk xác định công tác PCCC và CNCH là một yêu cầu cấp thiết, gắn liền với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ngày 24/9/2015, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 109-KH/TU và ngày 23/10/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7818/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 47 gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và CNCH (Chỉ thị 1634); Quyết định 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 (Quyết định 1110) về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 (Quyết định 44) của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư, Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với công tác PCCC để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tại chỗ; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không đảm bảo an toàn PCCC theo quy định của Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi

hành; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC và CNCH

Đề thống nhất trong việc chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác PCCC theo đúng quy định của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng PCCC trong việc tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức chữa cháy, CNCH; ngày 19/02/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 479/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo PCCC và CNCH của tỉnh, gồm 31 thành viên đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời chỉ đạo UBND huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban chỉ đạo PCCC và CNCH cấp huyện và cấp xã (đến nay có 15/15 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo và 151/184 xã, phường, thị trấn đã thành lập Ban Chỉ đạo).

Công tác kiểm tra an toàn PCCC theo chuyên đề, chuyên ngành luôn được chú trọng; ngày 17/5/2016 ban hành Kế hoạch số 3736/KH-UBND thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác PCCC và CNCH đối với Cảnh sát PCCC tỉnh và một số cơ quan Đảng, nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất...trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND-NC ngày 18/01/2017 về tăng cường công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư; Công văn số 9209/UBND-NC ngày 16/11/2016 chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý các khu, cụm công nghiệp, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Đắk Lắk triển khai các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác PCCC theo chỉ đạo của Chính phủ tại Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016; Công văn số 4616/UBND-NC ngày 16/6/2017 về tăng cường công tác PCCC đối với nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị.

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố Pháp lệnh Quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC và 15 năm ngày toàn dân PCCC; UBND tỉnh ban hành Công văn số 3966/UBND-NC ngày 24/5/2016 về việc tăng cường thực hiện công tác PCCC, CNCH và Kế hoạch tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH của lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng dân phòng tỉnh Đắk Lắk năm 2016 (có 60 đội tuyển tham dự, trong đó 36 đội dân phòng và 24 đội PCCC cơ sở); qua đó đã từng bước nâng cao ý thức chấp hành và tinh thần trách nhiệm đối với công tác PCCC ở địa bàn cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng được củng cố, xây dựng và phát triển rộng khắp ở các khu dân cư, chợ, trong các tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh.

Để triển khai đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ của các lực lượng vũ trang và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh đối với công tác giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo an toàn xã hội, công tác PCCC, CNCH; UBND tỉnh đã chỉ đạo 04 lực lượng Công an - Cảnh sát PCCC - Quân sự - Biên phòng tỉnh xây dựng Quy chế và Kế hoạch phối hợp thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an - Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Quy chế phối hợp giữa Cảnh sát PCCC tỉnh - Công an tỉnh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tuần tra bảo vệ biên giới; quản lý, bảo vệ và PCCC rừng ở địa phương, cơ sở; Quy chế phối hợp giữa Cảnh sát PCCC tỉnh - Công an tỉnh - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về công tác đảm bảo an ninh hàng không, giữ gìn an ninh trật tự, PCCC và CNCH tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột; Quy chế phối hợp giữa Cảnh sát PCCC tỉnh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác đảm bảo an toàn PCCC trong các cơ sở quốc phòng do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý; Quy chế phối hợp giữa Cảnh sát PCCC tỉnh với Công an tỉnh trong việc đảm bảo ANTT, PCCC, xây dựng lực lượng CAND và thực hiện công tác vận động quần chúng toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, PCCC và CNCH; Quy chế phối hợp giữa Cảnh sát PCCC tỉnh với Công ty Điện lực Đắk Lắk về thực hiện công tác PCCC trong các cơ sở thuộc ngành điện.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH

Tập trung chỉ đạo đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC.

Chỉ đạo Cảnh sát PCCC tỉnh và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh. Tổ chức xây dựng, đăng, phát 168 phóng sự, tin bài phản ánh về hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC và công tác PCCC trên địa bàn tỉnh; qua đó, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các biện pháp quản lý, sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất cháy; khuyến cáo, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong sử dụng điện, gas, thấp hương thờ cúng và các biện pháp thoát nạn, cứu người, cứu tài sản khi có tình huống cháy, nổ xảy ra; khuyến cáo các biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại khu dân cư, chung cư, nhà nhiều tầng, chợ và trung tâm thương mại. Tổ chức 146 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho 9.487 người là đội viên các đội PCCC cơ sở, đội dân phòng và

PCCC chuyên ngành; tổ chức 109 lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ và nói chuyện chuyên đề về công tác PCCC với 7.901 lượt người tham dự.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp Cảnh sát PCCC tỉnh biên soạn nội dung kiến thức về PCCC và phát sóng trong chuyên mục “Chính sách mới - Văn bản mới”; “An ninh trật tự Đắk Lắk”, “Pháp luật và Đời sống”; phát sóng tin, bài tuyên truyền về PCCC, CNCH gồm tiếng Kinh, Ê Đê, M’Nông trên các chương trình thời sự hàng ngày. Phối hợp với Truyền hình Công an nhân dân ANTV thường trú tại tỉnh Đắk Lắk phát sóng 20 tư liệu tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp đảm bảo PCCC và CNCH. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh xây dựng, biên tập và sản xuất 06 chương trình phát thanh về công tác PCCC, CNCH trên địa bàn tỉnh, thời lượng 84 phút và gửi tới 15 Đài Truyền hình - Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố; 184 Đài Truyền thanh cơ sở cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền trong mùa hanh khô 2016 - 2017.

Hàng năm tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC 04/10” và “Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh, lao động, phòng chống cháy, nổ”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học căn cứ tính chất, quy mô hoạt động của mình lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp, hướng dẫn cơ sở trích dẫn một số Điều, khoản của Luật PCCC, các Nghị định của Chính phủ về PCCC để làm khẩu hiệu tuyên truyền nội bộ.

3. Công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH

Chỉ đạo các Sở, ban, ngành đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH. Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thấy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về PCCC; tích cực tham gia công tác PCCC và CNCH. Gắn việc thực hiện các quy định PCCC với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... an toàn PCCC.

UBND tỉnh luôn chú trọng quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, lực lượng Công an, Cảnh sát PCCC trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia PCCC”. Tổ chức 63 đợt phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân tham gia PCCC”, với trên 10.000 người tham dự. Tổ chức hướng dẫn 2.475 thôn, buôn, tổ dân phố, 152 xã, 20 phường, 12 thị trấn, 385 cơ quan, 250 doanh nghiệp, 688 nhà trường đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, trong đó có cam kết “Không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng”. UBND tỉnh đã ký

Quyết định công nhận 253 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH sâu rộng với phương châm bốn tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), nòng cốt là lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành. Chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn UBND cấp xã và người đứng đầu cơ quan, tổ chức thành lập 3.783 đội chữa cháy tại chỗ, trong đó có 1.485 đội PCCC dân phòng - 10.382 đội viên; 2.298 đội PCCC cơ sở - 12.263 đội viên. Đội PCCC chuyên ngành tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột - 33 đội viên duy trì hoạt động tốt. Đã xây dựng 22 mô hình điển hình tiên tiến về PCCC.

4. Công tác kiểm tra, thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC

Chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác kiểm tra an toàn PCCC theo định kỳ, chuyên ngành, chuyên đề; kiểm tra an toàn PCCC trong cải tạo sửa chữa, khảo sát địa điểm xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, các chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở có nhiều nguy cơ cháy, nổ trong khu dân cư... nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đã kiểm tra được 8.704 lượt cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về PCCC 240 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 444,55 triệu đồng.

Công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC và cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy, nổ được thực hiện theo đúng quy định của Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an. Đã thẩm duyệt thiết kế về PCCC 269 hồ sơ; nghiệm thu về PCCC 113 công trình xây dựng.

5. Công tác chữa cháy và CNCH

Trong 02 năm (từ ngày 30/6/2015 đến ngày 30/6/2017), trên địa bàn tỉnh xảy ra 83 vụ cháy, làm 01 người chết, 02 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 13,1 tỷ đồng và 195,5 ha rừng. Cháy xảy ra phần lớn là do ý thức chấp hành các quy định PCCC của người dân và cơ sở (do sơ suất trong sử dụng lửa sinh hoạt, sử dụng thiết bị điện không an toàn và vi phạm quy định về PCCC chiếm khoảng 80%); cháy vẫn tập trung nhiều ở khu vực thành thị, số vụ cháy ở khu vực kinh tế tư nhân và nhà dân vẫn chiếm tỷ lệ cao. Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh tiếp nhận và tổ chức CNCH 37 vụ, kết quả cứu được 26 người và tìm, vớt 29 xác nạn nhân, di dời 50 hộ dân vùng lũ đến nơi an toàn.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng có liên quan, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong thực hiện công tác thường trực và xử lý thông tin báo cháy, CNCH, công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy thường xuyên

có chất lượng nên đa số các vụ cháy khi nhận được tin báo đã xuất xe kịp thời và chữa cháy hiệu quả; ngăn chặn cháy lan, cháy lớn, bảo vệ được số tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan khắc phục hậu quả các vụ cháy trên địa bàn. Công tác lập và thực tập phương án chữa cháy các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy lớn cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia đã có chuyển biến tích cực do thường xuyên được quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp.

Công tác CNCH của lực lượng PCCC trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chủ động tổ chức thực hiện đồng bộ các phương pháp, biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ CNCH. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ CNCH trên địa bàn, UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC cần phải có hướng dẫn cụ thể tất cả các tình huống trong đời sống hàng ngày; đảm bảo tính chuyên nghiệp; phân công rõ trách nhiệm của các lực lượng tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biện pháp phòng tránh, kỹ năng về CNCH đến quần chúng nhân dân để phát huy hiệu quả công tác CNCH.

6. Về xã hội hóa công tác PCCC

Để đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác PCCC và CNCH tại địa phương; UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức công tác nắm tình hình, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình về công tác PCCC và các tình hình khác có liên quan đến công tác PCCC và CNCH. Chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo PCCC và CNCH từ cấp tỉnh đến cấp xã, đây là một đầu mối để chỉ đạo huy động các nguồn lực của xã hội vào công tác PCCC và CNCH của địa phương. Tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, đồng thời quán triệt quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác PCCC theo quy định của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; củng cố, duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng; xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ đủ khả năng thực hiện tốt hoạt động PCCC, hình thành bộ phận giúp việc đặc lực cho người đứng đầu cơ sở trong việc tổ chức thực hiện hoạt động PCCC; qua đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

7. Công tác đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC

UBND tỉnh đã thường xuyên chú trọng, quan tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác PCCC trước sự phát triển của nền kinh tế xã hội ở địa phương.

Hiện nay lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh được trang bị 12 xe chữa cháy, 01 xe thang, 03 xe cứu nạn cứu hộ, 01 xe chở nước, 01 xe trạm bơm, 01 xe chở phương tiện chữa cháy; 02 xe chống bạo loạn, 09 máy bơm chữa cháy, 02 chiếc xuống cứu hộ, 13 xe ô tô các loại phục vụ công tác chung; tuy nhiên, hầu hết là xe

cũ, các phòng Cảnh sát PCCC khu vực chưa được trang bị phương tiện đi lại; với trang bị như trên chưa đáp ứng nhiệm vụ công tác đảm bảo an toàn PCCC, CNCH trước tình hình phát triển của địa phương.

Ngày 21/5/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 973/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Cảnh sát PCCC tỉnh và ngày 02/6/2014, Bộ trưởng Bộ Công an ra Quyết định số 2783/QĐ-BCA-X11 thành lập Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk. Ngày 06/9/2014, Bộ Công an chính thức công bố Quyết định thành lập. Sau khi thành lập, Cảnh sát PCCC tỉnh quản lý và sử dụng 3 cơ sở để bố trí nơi làm việc và 01 dự án xây dựng cơ bản trụ sở phòng Cảnh sát PCCC số 2. Trước điều kiện làm việc hết sức chật chội, cơ sở vật chất còn chưa đáp ứng được nhu cầu theo quy định, UBND tỉnh đã quan tâm đầu tư, bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc cho Phòng Cảnh sát PCCC số 4, 5, 6, 7 và Trung tâm chỉ huy Cảnh sát PCCC tỉnh. Hiện nay tổ chức bộ máy Cảnh sát PCCC tỉnh gồm 12 phòng, trong đó có 07 phòng Cảnh sát PCCC khu vực với tổng số quân số 612, trong đó biên chế: 400; hợp đồng lao động: 19; công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: 190 đồng chí.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Qua 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; các cấp, các ngành của tỉnh đã từng bước nâng cao trách nhiệm thực hiện tốt công tác quản lý về PCCC; ý thức, trách nhiệm của các chủ cơ sở, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh về công tác PCCC đã được nâng lên. Đa số các cơ sở đều chấp hành và thực hiện đúng các quy định của Luật PCCC và các văn bản có liên quan. Nhiều cơ sở như: khách sạn, chung cư, trung tâm thương mại, siêu thị mới xây dựng đều thực hiện nghiêm công tác thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC, trang bị các phương tiện PCCC cũng như xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ để kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ ban đầu. Công tác huấn luyện nghiệp vụ về công tác PCCC và CNCH được tăng cường, có sự tham gia đồng đạo của người đứng đầu các cơ sở. Đây là nhân tố tích cực để triển khai thực hiện phương châm 4 tại chỗ và xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác PCCC của cơ sở vẫn chưa chủ động; còn chủ quan; hoạt động của các đội PCCC cơ sở, dân phòng còn mang tính hình thức, một số cơ quan, đơn vị sau khi có quyết định thành lập đội PCCC cơ sở vẫn chưa duy trì hoạt động. Việc thực hiện một số văn bản của Chính phủ, UBND tỉnh, hướng dẫn của ngành Công an của các cơ sở thực hiện chưa nghiêm túc. Công tác xử lý vi phạm các quy định về PCCC chưa được chủ doanh nghiệp, các cơ quan, ngành công an thực hiện triệt để, dẫn đến lơ là, chủ quan trong phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ xảy ra. Kinh phí đầu tư cho trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng PCCC chưa được quan tâm đúng mức. Lực lượng Cảnh sát PCCC và

CNCH của tỉnh hiện nay vẫn còn thiếu trang thiết bị, phương tiện nên ảnh hưởng đến công tác cứu chữa các vụ cháy lớn. Các cơ sở doanh nghiệp chưa chủ động trong việc đầu tư kinh phí để chuẩn bị phương tiện sẵn sàng đảm bảo chữa cháy khi sự cố xảy ra.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Trong những năm tới, để nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Chỉ thị 47; Quyết định 1110; Quyết định số 44; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC mùa hanh khô, bảo vệ Tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị, văn hoá, kinh tế lớn diễn ra ở địa phương hàng năm.

2. Triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC. Chủ động xây dựng kế hoạch tìm kiếm CNCH, phương án ứng phó với các loại hình thiên tai, kịp thời xử lý các tình huống sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra, phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

3. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân về công tác PCCC và CNCH. Thường xuyên làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, thẩm duyệt về PCCC, kịp thời phát hiện những tồn tại, sơ hở, thiếu sót, khó khăn để khắc phục; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chủ động nghiên cứu đổi mới hình thức xây dựng và phát động phong trào toàn dân PCCC; tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình phong trào có hiệu quả.

4. Tập trung xây dựng và huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, lực lượng dân phòng đảm bảo “mọi hoạt động PCCC trước hết phải được thực hiện bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ”, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Làm tốt công tác thẩm duyệt về PCCC đối với các dự án, công trình mới và các dự án công trình cải tạo, sửa chữa và mở rộng. Chủ động phối hợp giám sát quá trình thi công, tuyệt đối không để thi công trái với quy định, trái với thiết kế đã được thẩm duyệt.

5. Từng bước thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch các ngành, lĩnh vực của địa phương gắn với quy hoạch hệ thống hạ tầng bảo đảm cho công tác PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. Rà soát, ban hành những quy định cụ thể quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng, công trình văn hóa,... bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC.

6. Chỉ đạo Cảnh sát PCCC tỉnh tham mưu giải pháp phù hợp để xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực tại Điều 63a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013.

7. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

8. Đầu tư, trang bị, bổ sung thêm xe chữa cháy, xe CNCH và một số phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chữa cháy và CNCH phù hợp với điều kiện của địa phương và yêu cầu thực tế.

Nơi nhận: *V*

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy; báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Võ Văn Cảnh);
- Lđ VP UBND tỉnh (đ/c Nguyễn Tiến Dũng);
- Cảnh sát PCCC tỉnh;
- Lưu: VT, NC (th.12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Văn Cảnh



BẢNG THÔNG KÊ SỐ LIỆU

(Kèm theo Báo cáo số 243 /UBND-NC, ngày 30 /8/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Stt	Chỉ tiêu thống kê	Số lượng (tính từ 30/6/2015 đến 30/6/2017)	Ghi chú
1	Số vụ cháy		
1.1	Tổng số (vụ)	83	
1.2	Thiệt hại:		
1.2.1	Người chết	01	
1.2.2	Người bị thương	02	
1.2.3	Tài sản thiệt hại (triệu đồng)	13.100	
1.2.4	Diện tích rừng bị cháy (ha)	195,5	
2	Công tác tham mưu văn bản chỉ đạo		
2.1	Số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy	01	
2.2	Số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh	11	
2.3	Số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Công an, Cảnh sát PCCC tỉnh	442	
2.4	Số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về PCCC của Sở, ban, ngành tỉnh		
2.5	Số Quy chế phối hợp về PCCC đã được ký	08	
3	Công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC		
3.1	Số lớp tuyên truyền PCCC	146	
3.2	Số người tham gia lớp tuyên truyền PCCC	9.487	
3.3	Số lớp huấn luyện về PCCC	109	
3.4	Số người tham gia lớp huấn luyện PCCC	7.901	
3.5	Số chuyên mục PCCC phát sóng	26	
3.6	Số tin, bài, phóng sự,...	168	
3.7	Mô hình điểm về PCCC	22	
3.8	Điện hình tiên tiến về PCCC		
3.9	Số đội dân phòng được thành lập mới	978	
4	Công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC		
4.1	Số cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC	3.355	
4.2	Số đoàn kiểm tra liên ngành	01	
4.3	Số lượt kiểm tra cơ sở	8.704	
4.4	Số biên bản kiểm tra được lập	8.704	
5	Công tác điều tra - xử lý		
5.1	Điều tra nguyên nhân vụ cháy		
5.1.1	Số vụ điều tra làm rõ nguyên nhân	83	
5.1.2	Số vụ chưa rõ nguyên nhân	0	
5.1.3	Số vụ có Quyết định khởi tố vụ án	0	
5.1.4	Số người bị truy tố	0	
5.2	Xử lý vi phạm về PCCC		
5.2.1	Số biên bản vi phạm đã lập	240	
5.2.2	Tổng số tiền phạt (triệu đồng)	444,55	
5.2.3	Số trường hợp tạm đình chỉ hoạt động	0	

5.2.4	Số trường hợp đình chỉ hoạt động	0	
6	Công tác thẩm duyệt về PCCC		
6.1	Số dự án, công trình thẩm duyệt	269	
6.2	Số dự án, công trình nghiệm thu	113	
7	Công tác chữa cháy		
7.1	Tổng số tin báo cháy		
7.2	Số vụ trực tiếp chữa cháy	83	
7.3	Số vụ do lực lượng tại chỗ tự dập tắt		
7.4	Số phương án chữa cháy đã được lập	155	
7.5	Số phương án chữa cháy đã được thực tập	107	
8	Công tác cứu nạn, cứu hộ		
8.1	Tổng số tin báo (vụ)	37	
8.2	Số người được cứu	26	
8.3	Số người chết	29	
8.4	Số người bị thương	26	
8.5	Thiệt hại tài sản		
8.6	Số phương án CNCH được lập	05	
8.7	Số phương án CNCH được thực tập	05	
9	Công tác xây dựng lực lượng		
9.1	Tổ chức		
9.1.1	Số phòng Cảnh sát PCCC thành lập mới	0	
9.1.2	Số đội Cảnh sát PCCC thành lập mới	01	
9.1.3	Số phòng CNCH thành lập mới	0	
9.1.4	Số đội CNCH thành lập mới	01	
9.2	Biên chế		
9.2.1	Biên chế chính thức	400	
9.2.2	Chiến sĩ nghĩa vụ	190	
9.2.3	Số lượng cán bộ làm công tác phòng cháy	61	
9.2.4	Số lượng cán bộ làm công tác chữa cháy	84	
9.2.5	Số lượng cán bộ làm công tác CNCH	25	
9.2.6	Số lái xe chữa cháy	20	
10	Công tác đầu tư cho PCCC và CNCH		
10.1	Số dự án đã triển khai	02	
10.2	Tổng kinh phí đầu tư cho công tác PCCC		
10.2.1	Nguồn Trung ương (tỷ đồng)	120,113	
10.2.2	Nguồn địa phương (tỷ đồng)	18,127	
10.2.3	Nguồn khác		
10.2.4	Kinh phí đầu tư trang bị phương tiện		
10.2.5	Kinh phí xây dựng trụ sở, doanh trại (tỷ đồng)	36,83	
10.2.6	Kinh phí đầu tư cho hoạt động khác		